

Số: /KH-UBND

Tam Đường, ngày tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ; Kế hoạch số 312-KH/HU ngày 23/10/2024 của Huyện uỷ Tam Đường thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn huyện Tam Đường

Căn cứ Kế hoạch số 688-KH/BCSD ngày 05/12/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lai Châu về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ; Kế hoạch số 312-KH/HU ngày 23/10/2024 của Huyện uỷ Tam Đường thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; UBND huyện Tam Đường ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 312-KH/HU ngày 23/10/2024 của Huyện uỷ Tam Đường thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị; là căn cứ để các cơ quan, ban, ngành huyện, các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát nội dung Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 312-KH/HU ngày 23/10/2024 của Huyện uỷ Tam Đường. Công tác thông tin đối ngoại cần triển khai thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, có trọng điểm nhằm nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh huyện Tam Đường.

Việc triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan. Kết hợp hài hòa giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch và thực hiện công tác thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 312-KH/HU ngày 23/10/2024 của Huyện uỷ Tam Đường

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 312-KH/HU ngày 23/10/2024 của Huyện uỷ Tam Đường và Kế hoạch này. Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nâng cao nhận thức và thực hiện đầy đủ, sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thực hiện thông qua hình thức như: Hệ thống báo chí, đài truyền thanh, các ấn phẩm được cấp phát tại các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn, các trang fanpage chính thức... trong đó chú trọng một số điểm mới: (i) Quan điểm của công tác thông tin đối ngoại “là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân”; (ii) Phương châm triển khai “Chủ động, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả”, trong đó, chú trọng tính đồng bộ, nhất quán từ trung ương đến địa phương về cách làm, về phương tiện và nền tảng sử dụng trong công tác thông tin đối ngoại; tính hiệu quả để tạo sự đột phá; (iii) Coi không gian mạng như một không gian mới để làm công tác thông tin đối ngoại, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đổi mới cách làm công tác thông tin đối ngoại.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức và cách làm ở tất cả các cấp, các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin đối ngoại. Xác định thông tin đối ngoại là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo đồng thuận và nguồn lực để phát triển đất nước, huy động các tầng lớp Nhân dân, tham gia công tác thông tin đối ngoại.

Thường xuyên lồng ghép, tổ chức các chương trình, hoạt động thiết thực, các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, người dân, nhất là thế hệ trẻ, tạo động lực thúc đẩy sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước.

1.2. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách về thông tin đối ngoại

Xây dựng các quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, đáp ứng nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong việc triển khai công tác thông tin đối ngoại trên cơ sở phân rõ trách

nhiệm, tránh chông chéo, phát huy vai trò chủ trì quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại, đảm bảo triển khai công tác và hoạt động thông tin đối ngoại một cách tổng thể, nhất quán và hiệu quả.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là trước các sự việc nhạy cảm, phức tạp, mới nảy sinh, với tinh thần làm tốt công tác truyền thông chính sách, không né tránh trước những vấn đề tồn tại, nhạy cảm.

Thực hiện kịp thời công tác thi đua, khen thưởng để khuyến khích, nhân rộng các cách làm hay, ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân; Thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác báo cáo triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại theo các Kế hoạch đã đề ra. Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin đối ngoại nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

1.3. Đổi mới tư duy, nội dung, phương thức, cách làm công tác thông tin đối ngoại

Tạo sự chuyển biến căn bản trong tư duy về công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới; gắn thông tin đối ngoại với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện; coi không gian mạng như một không gian mới để làm công tác thông tin đối ngoại.

Đổi mới cách làm thông tin đối ngoại theo hướng đo được hiệu quả rõ ràng hơn, coi đây là cơ sở, là căn cứ để UBND các cấp xem xét, phê duyệt các kế hoạch, nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Thay đổi cách làm về truyền thông quảng bá hình ảnh theo hướng khác biệt, đặc sắc, ngắn gọn dễ tiếp cận để nhận diện hình ảnh Tam Đường; tăng cường thông tin, truyền thông quảng bá hình ảnh về Tam Đường trên các nền tảng số, mạng xã hội ở trong và ngoài nước.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại để thay đổi cách làm công tác thông tin đối ngoại. Không gian mạng là môi trường hữu hiệu để đưa hình ảnh Việt Nam, hình ảnh tỉnh Lai Châu, hình ảnh Tam Đường ra toàn cầu; đồng thời chất lọc, tiếp thu tinh hoa thế giới vào Việt Nam, vào tỉnh, vào huyện; không gian mạng cũng là chính trường quan trọng để bảo vệ chế độ.

Tạo điều kiện cho các đoàn phóng viên vào tác nghiệp tại huyện nhằm tăng cường truyền thông quảng bá hình ảnh của huyện; xây dựng các chương trình hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông trong nước và nước ngoài nhằm trao đổi tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình.

Tăng cường thông tin đối ngoại về công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên,

bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

1.4. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia

Nâng cao nhận thức của cán bộ làm thông tin đối ngoại trong việc nhận diện, đấu tranh, phản bác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị; ngăn chặn thông tin xấu độc, xuyên tạc, kích động trái với quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng và phát triển lực lượng phản ứng nhanh trên không gian mạng và truyền thông quốc tế để đấu tranh, bác bỏ các thông tin xấu độc, các thông tin sai trái, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh đất nước và của tỉnh.

Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính thống cho báo chí trong nước, báo chí nước ngoài và nền tảng số trong và ngoài nước, chú trọng các nội dung về dân tộc, dân chủ, tôn giáo, nhân quyền nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh tỉnh Lai Châu nói chung, huyện Tam Đường nói riêng.

Đổi mới công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch theo hướng tăng cường thông tin tích cực.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế xử lý tình trạng đưa thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng đến hình ảnh, quan hệ đối ngoại.

1.5 Tăng cường nguồn lực, khuyến khích, động viên các nguồn lực xã hội cho công tác thông tin đối ngoại

Dành nguồn lực trọng tâm, trọng điểm, nguồn nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất cho lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, ưu tiên bộ phận chuyên trách về thông tin đối ngoại của huyện. Phát huy tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước để quảng bá hình ảnh của tỉnh, hình ảnh của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất của huyện.

Thường xuyên cử cán bộ làm công tác đối ngoại tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về thông tin đối ngoại, ngoại ngữ.

Bố trí, phân công nguồn lực phù hợp, hiệu quả đối với các cơ quan chuyên trách, trực tiếp làm công tác thông tin đối ngoại: UBND huyện phân công 01 lãnh đạo UBND phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 lãnh đạo phòng chuyên môn, 01 công chức kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ cụ thể: (Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

2. Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; định kỳ hằng năm tham mưu UBND huyện báo cáo cấp trên theo quy định.

3. Các cơ quan, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan định kỳ hàng năm báo cáo (*qua Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin huyện*) kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Thường trực: HU, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, P.CT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Thịnh